

บาท/ดอลลาร์ฯ ใช้นี้ เปิดตลาดที่ 31.72 แนวโน้มอ่อนค่าลงเล็กน้อย คาดกรอบ 31.65 - 31.75 บาท

* ค่าเงินบาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.72 บาท เทียบกับวันศุกร์ (4 พ.ค.) ที่ผ่านมามีเปิดตลาดที่ระดับ 31.76 บาท โดยวันนี้ยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า ตามการปรับฐานของดอลลาร์เพื่อรับข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกรอบสัปดาห์นี้คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 31.45-31.95 บาท

* ดีลเลอร์ กล่าวว่า สัปดาห์นี้ดอลลาร์น่าจะพักฐานก่อน ส่วนหนึ่งอาจรับข่าวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่สัปดาห์นี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจออกมามากนัก โดยตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี (10 พ.ค.) คาดว่าจะสูงขึ้นแตะระดับ 2.2% นอกนั้นอาจต้องติดตามทิศทางตลาดเงินในฝั่งอเมริกาใต้ที่อาจเงินดิ นาฟิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ยไปถึง 40% ที่จะหยุดอ่อนค่าหรือไม่ และดูตลาดทุนว่าจะเปิดรับความเสี่ยงไปนานแค่ไหน ถ้าตลาดในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (อีเมอร์จิง มาร์เก็ต) ยังแข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวของเงินบาทก็คงไม่อ่อนค่าลงมากนัก

"วันนี้คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.65 - 31.75 บาท" ดีลเลอร์ระบุ

* สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ จากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ประกาศออกมาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ตลาดเปิดรับความเสี่ยงชัดเจน โดยตัวเลขอาจไม่สูง แต่ปรับขึ้นจากเดือนก่อนหน้าทำให้การว่างงานปรับลดต่ำกว่า 4.0% ซึ่งเป็นระดับที่ตลาดคาดการณ์มาอยู่ที่ 3.9% ถือว่าแข็งแกร่ง ซึ่งจ้างงานระดับนี้บวกกับแผนลดภาษีน่าจะเห็นจีดีพีของสหรัฐได้ถึง 3% ในช่วงครึ่งปี ขณะที่เรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่เริ่มคลี่คลายน่าจะเป็นบวกกับทิศทางค่าเงินเอเชียและเงินบาทอยู่พอสมควร

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 92.46 เทียบกับวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ 92.36

* วันศุกร์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 4,144.84 ล้านบาท

* วันศุกร์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,640.03 ล้านบาท

* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารในวันศุกร์ที่ผ่านมา เท่ากับ 31.640 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS